
 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) 

การประชมุคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 
........................................ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กันเหลื่อมปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่าตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 50  
ในกรณีที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือการนั้นต่อไปอีก ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือ
หัวหน้างานภายใน หรือผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า เสนอต่อ ก.ง.ส. เพ่ือพิจารณาให้เห็นชอบ เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ง.ส. แล้วให้อธิการบดีอนุมัติกันเงินนั้นไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีกเป็นเวลาหกเดือนนับจากวัน
สิ้นปีงบประมาณ มหาวิทยาลัย จึงน าเสนอ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. นายวิชัย จั่วแจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามว่ารายการที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณี

ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ของปีงบประมาณพ.ศ. 2562 กันเหลื่อมปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 8 
รายการนี้ ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วใช่หรือไม่ 

2. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามดังนี้ 
 2.1  กรณีการก่อสร้างหอพักนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด 

มีจ านวนนักศึกษามากพอที่จะใช้งบประมาณเงินรายได้มากถึงขนาดนี้ลงทุนในการก่อสร้างหรือไม่ และ
มหาวิทยาลัยจะคุ้มทุนหรือไม่ 

 2.2  กรณีการก่อสร้างหอพักนักศึกษา ณ ศูนย์แม่ริม อาคารหอพักที่ได้ด าเนินการก่อสร้าง
เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ขาดการดูแลรักษาท าให้มีความเสื่อมโทรมมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการดูแลรักษา
อาคารอย่างไร 

3. ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขนุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
3.1 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้ง 8 รายการ เป็นรายการที่

ได้รับอนุมัติงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่เนื่องจากเบิกจ่ายตามระยะเวลาในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไม่ทันตามก าหนดและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันทางมหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กันเหลื่อมปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ทั้ง 8 รายการ 

 
 
 



 

3.2 จากกรณีการก่อสร้างหอพักนักศึกษานานาชาติ มีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด นั้น ทาง
มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการก่อสร้างหอพักให้กับนักศึกษาต่างชาติ เนื่องจาก
ปัจจุบัน มีนักศึกษาต่างชาติจ านวนมากที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แต่เนื่องจากทาง
มหาวิทยาลัยมีหอพักไม่เพียงพอที่จะรองรับนักศึกษาเหล่านี้ ท าให้นักศึกษาเหล่านี้ไม่มาเรียนที่มหาวิทยาลัย
รวมถึงหอพักนักศึกษานานาชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น ก็มีความเสื่อมโทรมและไม่เพียงพอ จึงท าให้มหาวิทยาลัย
ต้องเช่าหอพักของเอกชนเพื่อรองรับนักศึกษา ท าให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มข้ึน 

3.3 กรณีการก่อสร้างหอพักนึกศึกษานานาชาติ นั้น ทางมหาวิทยาลัยได้มีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมทั้งรายรับที่เข้ามหาวิทยาลัยกับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว โดยหอพัก
นักศึกษาไม่ได้ใช้เฉพาะนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติแต่รวมไปถึงนักศึกษาต่างชาติทุกคนที่เข้ามาศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กันเหลื่อมปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 8 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,137,520 บาท 

  
 

ถนัด บุญชัย 
 (ดร.ถนัด บุญชัย) 

รองอธิการบดี 
                                           กรรมการและเลขานุการ 

                                 คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
                                                 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)  

 

 


